

SỐNG SỨC
KHỎE

TIN TỨC

PHIÊN BẢN
NGÀY 11
THÁNG 11

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA BẠN VỀ LIVEWELL FINNEY COUNTY!

NHÓM RESIST TRÌNH BÀY VỚI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG USD 457

Xin gửi lời cảm ơn đến Nhóm Resist của Trường Trung học Garden City! Họ đã làm một công việc tuyệt vời khi trình bày trước Hội đồng Trường học USD 457 về tầm quan trọng của công lý phục hồi và hỗ trợ học sinh bị phát hiện sử dụng thuốc lá. Cách tiếp cận này tập trung vào việc giúp trẻ em đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn và cung cấp cho các em các nguồn lực cần thiết để thành công.

Cố lên, GCHS Resist! Bạn đang tạo ra tác động tích cực cho một tương lai khỏe mạnh hơn!



LỜI NHẮC NHỞ!

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI!



Follow Us

SỰ KIỆN SẮP TỚI

LHEAT - CUỘC HỌP LIÊN MINH NGÀY 13
THÁNG 11 - VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA VÀO
NGÀY 19 THÁNG 11 CHO LỄ TẠ ƠN CUỘC HỌP
CỘNG ĐỒNG KHÔNG MA TÚY - NGÀY 2
THÁNG 12

Cuộc họp sắp tới của Liên minh Y tế Quận Finney LiveWell

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào buổi trưa ngày 19 tháng 11 tại Lớp B của Bệnh viện St. Catherine cho cuộc họp liên minh tiếp theo của chúng tôi!

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu chương trình Resist của Trường trung học Garden City khi họ trình bày về công việc có tác động của mình trong phòng chống thuốc lá. Tìm hiểu về những nỗ lực của họ nhằm phi bình thường hóa việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên trong cộng đồng của chúng ta và những bước tiến mà họ đang thực hiện để giáo dục và bảo vệ các thế hệ tương lai.

Cuộc họp này mở cửa cho công chúng và tất cả mọi người đều được chào đón. Cho dù bạn là thành viên liên minh hay quan tâm đến việc hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, hãy tham gia cuộc trò chuyện!

Ngày: 19 tháng 11

Thời gian: 12:00 trưa

Địa điểm: Phòng học B, Bệnh viện St. Catherine

TÀI NGUYÊN CÓ SẴN!

HƯỚNG DẪN TÀI NGUYÊN CỘNG ĐỒNG

BẠN ĐANG TÌM KIẾM CÁC NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG? HƯỚNG DẪN VỀ NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG CỦA QUẬN FINNEY LIVEWELL Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP BẠN! HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN NÀY CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE, CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VÀ CÁC NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG KHÁC CÓ SẴN TRONG KHU VỰC CỦA CHÚNG TÔI. NHẬN MỘT BẢN SAO TẠI VĂN PHÒNG LIVEWELL HOẶC TRUY CẬP TRỰC TUYẾN BẤT CỨ LÚC NÀO TẠI WWW.LIVEWELLFC.ORG.

XÉT NGHIỆM COVID 19

CHÚNG TÔI CÓ SỐ LƯỢNG XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ CÓ HẠN TẠI VĂN PHÒNG LIVEWELL. HÃY GHÉ QUA ĐỂ NHẬN XÉT NGHIỆM CỦA BẠN—GIỚI HẠN MỘT XÉT NGHIỆM CHO MỖI NGƯỜI CHO ĐẾN KHI HẾT HÀNG.

TÌM CHÚNG TÔI Ở ĐÂU!

LIVEWELL FINNEY COUNTY TỌA LẠC TẠI TẦNG 2 CỦA TÒA NHÀ VĂN PHÒNG Y KHOA TRONG KHUÔN VIÊN BỆNH VIỆN ST. CATHERINE.

310. E. WALNUT, PHÒNG 202

SỰ THẬT:

Tháng 11 là Tháng Phòng ngừa Bệnh tiểu đường! Bạn có biết rằng 1 trong 3 người lớn ở Mỹ bị tiền tiểu đường, nhưng hầu hết không biết không? Những thay đổi đơn giản trong lối sống như ăn uống lành mạnh hơn, duy trì hoạt động và kiểm soát căng thẳng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tháng này, chúng ta hãy nâng cao nhận thức và hỗ trợ lẫn nhau trong việc đưa ra những lựa chọn lành mạnh!



TIN TỨC ĐỂ CHIA SẺ?

Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ LiveWellFinneyCounty@gmail.com

988

GỌI VĂN BẢN TRÒ CHUYỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ TỰ TỬ VÀ KHUNG HOẢNG